

Chương trình
Medicare Advantage
**Những điểm nổi bật về
quyền lợi năm 2024**

**Chương trình
Medicare tốt
hơn dành cho**



SCAN Venture
(HMO)

Quận Los Angeles
Quận Orange

 **scan** | **medicare advantage**



SCAN Venture (HMO)

SCAN Venture bao gồm khoản hoàn trả phí bảo hiểm Phần B hàng tháng với quyền lợi chi phí thấp để giúp quý vị luôn khỏe mạnh.

Ví dụ: Với SCAN Venture, quý vị sẽ có:

- \$86.50 hoàn trả phí bảo hiểm Phần B mỗi tháng
- Hơn 750 thuốc gốc \$0 thuộc Bậc 1 và 2 tại các Nhà thuốc Ưu tiên của SCAN và \$11 mỗi tháng đối với nhiều biệt dược* phổ biến thuộc Bậc 6
- Quyền lợi nha khoa phòng ngừa và toàn diện
- Số lần thăm khám sức khỏe tâm thần từ xa \$0 không giới hạn
- Lên đến 40 giờ chăm sóc tại nhà mỗi năm sau khi nằm viện

SCAN Venture cũng bao gồm các quyền lợi bổ sung giá trị gia tăng như:

- Khám thị lực và kính mắt
- Chuyên chở tới các cuộc hẹn y tế
- Dịch vụ chăm cứu và chỉnh nắn xương
- Máy trợ thính
- Sản phẩm không kê toa, trợ cấp \$65 mỗi quý có chuyển hạn
- Thiết bị theo dõi hoạt động FitBit
- Quyền lợi thẻ dực OnePass
- Thăm khám tại nhà hoặc đường dây hỗ trợ công nghệ 24/7 của HEALTHtech+

Ngoài ra, tài khoản thành viên trực tuyến SCAN của quý vị sẽ lưu trữ tất cả thông tin về chương trình ở một nơi thuận tiện, cho phép quý vị quản lý hoạt động chăm sóc, quyền lợi, tài liệu và nhiều nội dung khác vào bất kỳ lúc nào, dù là ngày hay đêm.

Xem thêm quyền lợi của SCAN Venture ở trang tiếp theo.

Chương trình SCAN Venture là Chương trình dành riêng cho mạng lưới và chỉ áp dụng cho mạng lưới có tham gia. Vui lòng tham khảo Danh mục nhà cung cấp SCAN để biết chi tiết.

SCAN Venture (HMO)

Quý vị đang giữ vai trò tích cực đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. SCAN sẵn lòng trợ giúp quý vị! SCAN Venture mang đến bảo hiểm toàn diện và chi phí tự trả thấp để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết cùng nhiều lựa chọn hơn về địa điểm và thời điểm chăm sóc.

Chi tiết Chương trình	SCAN Venture
Phí bảo hiểm Hàng tháng của Chương trình	\$0
Khoản khấu trừ Hàng năm	\$0
Khoản hoàn trả Phí bảo hiểm Phần B Hàng tháng	\$86.50
Mức Tự trả Tối đa (MOOP)	\$1,000

Chăm sóc Toàn diện	SCAN Venture
Thăm khám tại Phòng khám Chăm sóc Chính - Quý vị nhớ chọn bác sĩ khi ghi danh	\$0
Thăm khám tại Phòng khám của Bác sĩ chuyên khoa	\$0
Khám Thẻ chất Thường niên	\$0
Dịch vụ Phòng ngừa (Khám tầm soát được Medicare đài thọ)	\$0
Dịch vụ Xét nghiệm và Chụp X quang	\$0

Chăm sóc Cấp cứu và Tại bệnh viện	SCAN Venture
Chăm sóc Nội trú tại Bệnh viện	\$0 (không giới hạn số ngày)
Phẫu thuật Ngoại trú	\$0-\$225
Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn	\$0 mỗi ngày (1-20) \$100 mỗi ngày (21-100)
Chăm sóc Cấp cứu	\$90 (trên toàn thế giới) \$0 (nếu nhập viện ngay)
Chăm sóc Khẩn cấp	\$0 (trên toàn thế giới)
Dịch vụ Xe cứu thương	\$155

Quyền lợi bổ sung Cốt lõi	SCAN Venture
Dịch vụ Châm cứu và Chỉnh nắn xương (định kỳ)	\$0 mỗi lần thăm khám (tổng cộng 24 lần thăm khám/năm)
Dịch vụ Thính giác (định kỳ) - Tiền đồng trả cho máy trợ thính	\$450-\$750/máy/năm
Dịch vụ Thị lực (định kỳ) - Khám mắt - Bảo hiểm cho mắt kính	\$0 (1 lần/năm) Phụ cấp \$250 2 năm một lần

Dịch vụ Chăm sóc Từ xa	SCAN Venture
Đường dây Y tá Tư vấn	\$0
Thăm khám từ xa - Y tế Khẩn cấp - Sức khỏe Hành vi	\$0

Bảo hiểm Thuốc Kê toa		SCAN Venture	
MẠNG LƯỚI NHÀ THUỐC		ƯU TIÊN	TIÊU CHUẨN
Khoản khấu trừ Phần D		\$0	\$0
Giai đoạn Bảo hiểm Ban đầu – Nhà thuốc Bán lẻ Ký hợp đồng với SCAN (lượng cấp 1 tháng/30 ngày)			
BẬC 1: Thuốc gốc Ưu tiên		\$0	\$7
BẬC 2: Thuốc gốc		\$0	\$15
BẬC 3: Biệt dược Ưu tiên	Insulin	\$25	\$35
	Thuốc Khác	\$35	\$47
BẬC 4: Thuốc Không Ưu tiên		\$95	\$100
BẬC 5: Bậc Chuyên khoa		33%	33%
BẬC 6: Thuốc Chăm sóc Chọn lọc		\$11	\$11
Không được Bảo hiểm		Bậc 1	Bậc 1
		Bậc 3 (chỉ insulin)	Bậc 3 (chỉ insulin)

Khám phá KHOẢN TIẾT KIỆM LỚN cho thuốc của quý vị!

Nếu quý vị dùng Eliquis, Xarelto, Entresto, Januvia, Tradjenta, Jardiance, Farxiga hoặc các loại thuốc khác thuộc Bậc 6 mới thì SCAN chính là Chương trình dành cho quý vị! Với SCAN, quý vị chỉ phải trả \$11/tháng cho các loại thuốc này.* Ngoài ra, quý vị trả \$0 cho thuốc Bậc 1 và 2 tại các nhà thuốc Ưu tiên của SCAN.*

*Tiền đồng trả/đồng bảo hiểm có thể khác nhau theo chương trình và thay đổi trong giai đoạn Không được Bảo hiểm. Vui lòng tham khảo “Danh sách Thuốc” (Danh mục thuốc) của quý vị để biết các loại thuốc khác thuộc Bậc 6.

Dịch vụ Nha khoa	SCAN Venture
Kiểm tra và Vệ sinh Răng miệng	\$0 (2 lần/năm)
Chụp X quang	\$0 (2 lần/năm)
Làm sạch Sâu	\$0 (4 cung phần tư/năm)
Chẩn đoán (tầm soát, chụp X-quang)	\$0-\$5
Phục hình (trám răng, mào răng)	\$8-\$395
Nội nha (ống tủy răng)	\$5-\$395
Răng giả (hàm răng giả)	\$13-\$395

SCAN Venture (HMO) là chương trình HMO ký hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham gia SCAN Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Quý vị phải tiếp tục thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B.

Quý vị sẽ không phải trả quá \$25 cho lượng thuốc đủ dùng trong một tháng tại các nhà thuốc Ưu tiên của SCAN và \$35 cho lượng thuốc đủ dùng trong một tháng tại các nhà thuốc Tiêu chuẩn của SCAN đối với mỗi sản phẩm insulin được chương trình của chúng tôi đài thọ, bất kể bậc chia sẻ chi phí. Quý vị sẽ không phải trả quá \$35 cho lượng thuốc đủ dùng trong một tháng đối với mỗi sản phẩm insulin được đài thọ thông qua quyết định, kháng nghị hoặc chuyển đổi bảo hiểm. Chương trình của chúng tôi đài thọ miễn phí hầu hết các vắc-xin Phần D dành cho người lớn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Danh sách Thuốc" (Danh mục thuốc) của quý vị. Nếu có thắc mắc về Danh sách Thuốc, quý vị cũng có thể gọi cho Dịch vụ Thành viên. Tiền đồng trả/đồng bảo hiểm thuốc kê toa có thể khác nhau tùy theo chương trình, quận, loại nhà thuốc (ví dụ: Ưu tiên hoặc Tiêu chuẩn, v.v.), lượng thuốc đủ dùng trong ngày, giai đoạn quyền lợi Phần D hoặc ở những thành viên nhận được “Trợ giúp Bổ sung”. Quý vị có thể mua thuốc kê toa tại bất kỳ nhà thuốc nào trong mạng lưới của chúng tôi, nhưng quý vị có thể chỉ cần trả ít hơn khi mua tại nhà thuốc Ưu tiên. Xem Chứng từ Bảo hiểm của quý vị hoặc gọi cho Dịch vụ Thành viên để biết chi tiết (số điện thoại của Dịch vụ Thành viên được in ở bìa sau của Chứng từ Bảo hiểm).